



จุลสาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

www.surin.cad.go.th

ภายในปี ๒๕๖๔ สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ

๑๓ มีนาคม “วันช้างไทย”



สารบัญ

1. วันช้างไทย

2-4. นิติน. News 

5. เรื่องน่ารู้

6. ไทยที่ขงไทย 

7. 
MONEY
รวมนเรื่องการเงิน

8. รู้หรือไม่ว่า?

9. iT News 



วันช้างไทย ตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี ชวนมาอนุรักษ์และเห็น
ความสำคัญของสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่ขณะนี้จำนวนลดน้อยลงอย่างน่าใจหาย

"ช้าง" เป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็น
เวลานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยโบราณ ช้างเป็นพระราชพาหนะเคียงคู่
พระบารมีพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียว แต่สมัยปัจจุบัน คนไทยกลับ
เห็นคุณค่าและความสำคัญของช้างไทยลดลงไปทุกขณะ จนช้างถูกนำไปเร่ร่อนหา
ผลประโยชน์โดยความวู่วาง และล้มตายเป็นจำนวนมากขึ้นทุกที

ดังนั้น เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการดำรงอยู่ของช้างไทย
รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทุกคนหันมาช่วยกันอนุรักษ์ช้าง
ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้ทุก ๆ วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็น
“วันช้างไทย”



สศค. News



วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ จัดอบรม
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้ระบบสหกรณ์ หลักสูตรผู้ตรวจสอบ
กิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัด
สุรินทร์ จำนวน 84 ราย ในระหว่างวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนางอมรรัตน์
เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรม
พร้อมบรรยายพิเศษ ร่วมกับวิทยากรผู้ให้ความรู้จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สุรินทร์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์



วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ มอบหมายให้นางนัคนน เงินมัน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมงานรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย และมอบหมายให้บุคคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรและผู้มาร่วมงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ หมู่ที่ 6 อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์



วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวอัญมณี ธิรสฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 และนางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ พร้อมด้วยบุคคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ และคณะทำงานคัดเลือกแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับเขตตรวจราชการในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 14 เพื่อดำเนินการคัดเลือกแปลงต้นแบบที่มีผลงานดีเด่นเพื่อส่งเข้าประกวดในระดับเขตตรวจราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์



วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ มอบหมายให้นายอรรถพล บุญสรรค์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และคณะ ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มและโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได หมู่ 3 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์



วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ นำโดยนางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.2560" ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

เรื่องน่ารู้

กรม.อนุมัติ ลงทะเบียนคนจน ปี 60

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
รับทราบและอนุมัติหลักเกณฑ์
การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
โดยจะเปิดให้มีการลงทะเบียน
อีกครั้งระหว่างวันที่ 3 เมษายน
- 15 พฤษภาคม 2560



โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปโดยต้องเกิดก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2542
2. ต้องเป็นคนว่างงานหรือมีรายได้น้อยในปี 2559 ไม่เกิน 1 แสนบาท
3. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคารสลากออมสิน พันธบัตร และตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1 แสนบาท
4. ต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ในการลงทะเบียน กระทรวงการคลังกำหนดให้ผู้มีรายได้น้อยที่เคยลงทะเบียนแล้วมาลงทะเบียนใหม่ด้วย โดยเพิ่มช่องทางการลงทะเบียนอีก 2 ช่องทาง คือ คลังจังหวัดทุกจังหวัด 76 จังหวัด และ ธนาคารรัฐทั่วประเทศเดิม คือ ออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ธนาคารกรุงไทย

ที่มา : <http://money.sanook.com/466203/>

ไทยแท้ๆไทย



ศูนย์ศึกษา หรือ หมู่บ้านช้าง บ้านตากกลาง จ.สุรินทร์ เป็นศูนย์รวมของสมาชิกช้างทั้งในบ้านกะโป ตากกลาง และจากหมู่บ้านอื่น ๆ ในจังหวัดสุรินทร์มากกว่า 200 ตัว ซึ่งจัดให้เป็นวิถีชีวิตที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันของคนกับช้างโดยมีทั้งบ้าน เรือนของชาวบ้านหรือที่เรียกว่าควานช้าง และมีที่อยู่ของช้างอยู่ทั่วบริเวณเป็นวิถีชีวิตที่น่าทึ่งมากๆ ไม่ว่าจะเดินไปบริเวณไหนเราก็จะพบเห็นช้างอยู่แทบทุกที่ ซึ่งช้างแต่ละตัวก็เป็นช้างแสนรู้น่ารัก ไม่ดุร้าย และสามารถเข้ากับคนได้ง่าย

การเดินทางมายัง ศูนย์ศึกษา หรือ หมู่บ้านช้างบ้านตากกลาง จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ- สระบุรี- นครราชสีมา จากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพแล้วแยกเลี้ยวขวาเข้าทางหมายเลข 206 เส้นทาง ไป อำเภอพิมาย แยกซ้ายเข้าทางหมายเลข 2175 ไปชุมพวงผ่านอำเภอแคนดง-สตึก-ชุมพลบุรี

จากชุมพลบุรี ตรงไปยัง อำเภอท่าตูม ทางหมายเลข 2018 ประมาณ 12 กิโลเมตร จะมีทางเลี้ยวขวาถัดไปยังหมู่บ้านช้างบริเวณบ้านกระสัง ไปบ้านยางบิภิมย์ แล้วตรงไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ก็จะถึงหมู่บ้านช้างบ้านตากกลาง เส้นทางสะดวกเป็นถนนทางลาดยางตลอดสาย และยังมีป้ายบอกตลอดการเดินทาง

ที่มา : <http://travel.mthai.com/region/northeast/57348.html>



ธ.ก.ส. เปิดกู้ฉุกเฉิน ไม่เกิน 5 หมื่นบาทต่อราย

ธ.ก.ส. พร้อมเปิดให้กู้ฉุกเฉินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย 1 มี.ค. นี้ ยัน สภาพคล่องแกร่ง ตอบสนองนโยบายรัฐได้

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า วันที่ 1 มีนาคม นี้ ธนาคารฯ จะเปิดให้เกษตรกรมายื่นขอสินเชื่อตามมติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ที่อนุมัติโครงการสินเชื่อรายย่อย เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบ กรณีฉุกเฉินกู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย คิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 0.85 ต่อเดือน ระยะเวลาการชำระเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยจะต้องมีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวยังได้ผ่อนปรนให้ประชาชนหรือเกษตรกรที่เคยมีประวัติทางการเงินไม่ดี สามารถกู้เงินได้



นายสุพัฒน์ กล่าวอีกว่า สำหรับสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. ยังมีเพียงพอที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องสินเชื่อและร่วมขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ ตามนโยบายของภาครัฐบาล

ที่มา : <http://money.sanook.com/465493/>

รู้หรือไม่ว่า?

ทำไมเสียชีวิตของผู้หญิง

กระดุมอยู่ด้านซ้าย สวของ

ผู้ชายกระดุมจะอยู่ด้านขวา

เคยสังเกตไหมว่ากระดุมเสื้อของเราอยู่ที่ด้านไหนง่ายๆ เลยหากเป็นเสื้อผู้หญิง กระดุมจะอยู่ทางด้านซ้าย ส่วนเสื้อของผู้ชายกระดุมจะอยู่ทางด้านขวา ซึ่งก็จะไม่แปลก หากผู้หญิงทุกคนบนโลกถนัดซ้าย และผู้ชายทุกคนถนัดขวา แต่ความจริงคือคนส่วนใหญ่ถนัดขวา

เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไป ในสมัยก่อนสมัยที่กระดุมเริ่มเป็นที่นิยมใช้กันแล้ว ผู้ชายส่วนใหญ่่มักจะแต่งตัวกันเองใน ขณะที่เครื่องแต่งกายของผู้หญิง โดยเฉพาะของชนชั้นกลางและชนชั้นสูง จะค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน เช่น การใส่ชุดคอร์เซ็ท จึงต้องให้สาวใช้ช่วยแต่งตัว



และเพื่อที่จะทำให้แต่งตัวได้เร็วขึ้น กระดุมเลยถูกเย็บไว้ทางด้านขวาของสาวใช้ ซึ่งก็คือด้านซ้ายของหญิงผู้สวมใส่ และเชื่อกันว่าเป็นต้นแบบหรือมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบัน อีกเหตุผลที่ว่ากระดุมผู้ชายอยู่ทางขวาก็คือ สมัยก่อนผู้ชายมักจะดึงอาวุธด้วยมือขวา หากกระดุมอยู่ด้านซ้ายเวลาชักดาบออกมา บางครั้งทำให้ด้ามดาบเข้าไปติดอยู่ในช่องว่างระหว่างกระดุมได้

นอกจากนี้ ว่ากันว่ากระดุมเสื้อของผู้หญิงอยู่ทางด้านซ้ายก็เพราะผู้หญิงมักจะอุ้มลูกด้วยมือซ้าย เวลาให้นมจึงสะดวกในการแกะกระดุมให้นมลูกอย่างไรก็ตาม แนวการวางตัวของรังกระดุมไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด ลองสังเกตดูสิว่าด้านบนสุดที่คอกับด้านล่างสุดจะวางตัวในแนวนอนเพราะจะทำให้รัดได้แน่น ทนต่อแรงดึง

ที่มา : <https://www.facebook.com/DYKThailand/>

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดตัวแอป DIP

E-Service แอปตรวจสอบสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่บนสมาร์ทโฟนชื่อว่า DIP E-Service แอปตรวจสอบสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้ประชาชนได้ดาวน์โหลดค้นหาข้อมูลฟรี ทั้งบน iOS และ Android

คุณสมบัติของแอป DIP

E-Service มีบริการค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ดังนี้

1. ข้อมูลเครื่องหมายการค้า
 2. ข้อมูลสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร
 3. ข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
- สามารถค้นหาอย่างรวดเร็ว



โดยการ Search หา หรือแตะที่

หมวดหมู่ประเภทเพื่อดู ข้อมูลต่างๆ เครื่องหมายการค้าแต่ละแบรนด์ ทรัพย์สินทางปัญญา และ ข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ด้วย

ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดทำ Infographic อธิบายเกี่ยวกับ ข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ภายในแอป ซึ่งเชื่อว่าหลายท่านอาจไม่รู้จักรัก เพื่อให้ผู้ใช้ได้รู้จักและเข้าใจมากขึ้น

ที่มา : <https://www.it24hrs.com/2017/dip-e-service/>



iTCAD
Surin

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
๑๕๘ หมู่ ๒ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทร. ๐-๔๔๐๔-๐๐๐๓ โทรสาร. ๐-๔๔๐๔-๐๑๔๒ Hotline ๓๗๗๖๗
E-mail : cadsr@cad.go.th